

50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 50th Anniversary of The Association of Medical Technologist of Thailand

สมชาย วิริยะยุทธกร

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 มีประกาศ
กฤษฎีกาจัดตั้ง “คณะเทคนิคการแพทย์” มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ขึ้น (ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 74
ตอนที่ 60 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิฑูร วิธานวัตติ์ เป็นคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ คนแรก เป็นการเริ่มต้นของ
ประวัติศาสตร์เทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย โดย
ในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาเทคนิค
การแพทย์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2503 ได้ปรับขยาย
หลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรี โดยรับนักศึกษา
อนุปริญญาปีสุดท้ายที่มีคะแนนตลอดหลักสูตร
เกิน 70% เข้าศึกษาต่ออีก 1 ปี ได้รับปริญญา-
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โดยมีบัณฑิต
รุ่นแรก 3 คน เมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนหนึ่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิฑูร วิธานวัตติ์ ศาสตราจารย์
นายแพทย์เชวง เดชะโกศยะ และ แพทย์หญิง
เต็มศรี ภัทรารมย์ จึงยื่นขอจดทะเบียนใบอนุญาต
จัดตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นองค์กรกำกับดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2505

นายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ต.68/2506 เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2506 ให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิฑูร วิธานวัตติ์ จัดตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ณ
คณะเทคนิคการแพทย์ บ้านเลขที่ 2 ตำบลศิริราช
อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาระดับวิชาเทคนิคการแพทย์
ให้ทัดเทียมเหมือนกับนานาชาติ
 2. เพื่อผลิตส่งเสริมวิชาเทคนิคการแพทย์
ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้าขึ้นไป
 3. เพื่อสมานสามัคคี เกื้อกูลสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในผู้ที่มีอาชีพร่วมกัน
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นในด้านวิชาการ และเผยแพร่โฆษณา
ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ
 5. เพื่อร่วมรักษากรรยาในวิชาชีพให้เป็น
ที่ไว้วางใจแก่แพทย์ และแก่ให้วิชาเทคนิคการแพทย์
ก้าวหน้า
- ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนจากกองตำรวจสันติบาล ใน เลขลำดับ จ.863 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2508 โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยใน 5 ข้อดังกล่าว

นับจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาต ให้จัดตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2506 และสมาคมฯ ได้ ดำเนินงานมาถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2556 เป็นเวลา 50 ปีแล้ว สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญหลายประการในการทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ แต่ข้อมูลหลักฐานการดำเนินงานของสมาคมยังกระจุกกระจายอยู่กับกรรมการผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลา และคณะกรรมการบริหารในยุคแรกๆ ก็มีอายุมากแล้ว ข้อมูลบางอย่างอาจมีความคลาดเคลื่อนขาดการยืนยันความ ถูกต้อง และยังไม่มีผู้รวบรวมเป็นกิจจะลักษณะ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ผู้เขียนซึ่งเป็นกรรมการสมาคมฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมที่สำคัญต่างๆ มากกว่า 30 ปี มีข้อมูลเอกสาร ภาพถ่าย จำนวนมากที่น่าจะบันทึกเป็นประวัติของ สมาคมฯ ได้ จึงดำริที่จะรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีอยู่เช่น สรุปรายงานการประชุมสามัญประจำปีของ สมาคมฯ หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการ วารสาร เทคนิคการแพทย์ จุลสารเทคนิคการแพทย์ และ หนังสือเอกสารของสมาคมฯ พร้อมด้วยข้อมูลจาก เว็บไซต์ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย (www.amtt.org) สภาเทคนิคการแพทย์ (www.mtcouncil.org) และ เมดเทคทูเดย์ (www.medtechtoday.org) รวมทั้งจากการ

สัมภาษณ์อดีตนายกสมาคมฯ เลขาธิการ อุปนายก และผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ รองศาสตราจารย์ เดชา ร่มไทรย์ รองศาสตราจารย์เทียนชัย ไชยเศรษฐ อาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลอสรวง ชวนิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายบัณฑิต คูวิจิตรสุวรรณ นายสมชัย เจิตเสริมอนันต์ นางนฤมล สถิโรภาส นางนัยนา วัฒนศรี นางสาวสุกัฏ วงษ์มณีพิทักษ์ นางสุจิตรา มานะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลณี อัมรานนท์ และ นายไพบุลย์ รัตนชัยพรพันธ์ เป็นต้น

จุดประสงค์ของการเขียนบทความเพื่อ ต้องการให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้ทราบประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ โดยชี้ให้เห็นว่ากว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะเจริญมาได้ถึง ทุกวันนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่าน ทุกสมัย พร้อมทั้งนักเทคนิคการแพทย์รุ่นพี่ มีความ ตั้งใจเสียสละและทุ่มเททำงานสืบต่อกันมาด้วยความ เหนื่อยยาก และหวังว่าผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์รุ่นหลังจะร่วมกันสืบสานช่วยกันทำให้ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความก้าวหน้าและพัฒนา อย่างต่อเนื่องสืบไป โดยมองผลกระทบต่อวิชาชีพ เป็นหลัก ด้วยความสามัคคี เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน เพื่อทำให้วิชาชีพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและ สังคม โดยผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความสุข และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

บทความนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็น ข้อมูลหลักของสมาคมฯ และส่วนที่สองเป็นกิจกรรม สำคัญต่างๆ ของสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินการ โดยแบ่ง ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในธรรมนูญสมาคม เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ทั้ง 7 ข้อ

ข้อมูลหลักของสมาคมฯ

ข้อบังคับ/ธรรมนูญสมาคมฯ

สมาคมฯ มีข้อบังคับกลางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และ ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับ โดยลดจำนวนคณะกรรมการจาก 21 คนเหลือ 15 คน ในปี พ.ศ. 2520 สมาคมฯ ได้ประกาศใช้ข้อบังคับที่ยกร่างขึ้นใหม่ และต่อมาในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยเปลี่ยนจากข้อบังคับเป็นธรรมนูญสมาคมฯ และย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน จากคณะเทคนิคการแพทย์ ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปอยู่ ณ เลขที่ 116/11 หมู่ที่ 8 ซอยสังคมสงเคราะห์ แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงธรรมนูญสมาคมฯ อีกครั้ง โดยธรรมนูญสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ได้ใช้ต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 2554 จึงมีการแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยมีสาระสำคัญ คือ วรระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ เปลี่ยนจากวรระละ 2 ปี เป็น นายกสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งได้ครวละ 3 ปี และไม่เกิน 2 วรระติดต่อกัน โดยประกาศใช้ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

กรรมการสมาคมฯ

ในระยะเวลา 50 ปี (พ.ศ. 2506-พ.ศ. 2556) มีคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จำนวน 24 ชุด นายกสมาคมฯ จำนวน 13 คน เป็น ชาย 12 คน หญิง 1 คน มีรายชื่อและปีที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ดังนี้

ชุดที่ 1 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิบูล วิจารณ์วัฑฒ์ พ.ศ. 2506-พ.ศ. 2510

ชุดที่ 2 ศาสตราจารย์นายแพทย์เชวง เดชะไกศยะ พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2513

ชุดที่ 3 ร.อ. สามารถ พวโปโรจน์ รน.

พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2515

ชุดที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พลธีระ

พ.ศ. 2515-พ.ศ. 2517

ชุดที่ 5 นายแสงชัย ไหลวัฒนา พ.ศ.

2517-พ.ศ. 2519

ชุดที่ 6 รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์

พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2521

ชุดที่ 7-8 อาจารย์ดาวลัด ลีตั้งกั้ง พ.ศ.

2521-พ.ศ. 2525

ชุดที่ 9-10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรวง

ชวินชัย พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2529

ชุดที่ 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตร สุวรรณ-

คฤหาสน์ พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2531

ชุดที่ 12-13 ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน

นพนิตย์ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2535

ชุดที่ 14-19 รองศาสตราจารย์สมชาย

วิริยะยุทธกร พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2547

ชุดที่ 20 ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์

ปรัชญาสิทธิกุล พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2549

ชุดที่ 21-24 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา

सानติยานนท์ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. นายกสมาคมฯ คนแรก คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูล วิจารณ์วัฑฒ์ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2506-พ.ศ. 2510)

2. นายกสมาคมฯ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด คือ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ 6 วรระ ในชุดที่ 14-19 เป็นเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2547)

3. นายกสมาคมฯ หญิงคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา สานติยานนท์ ชุดที่ 21-24 (พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)

4. นายกสมาคมฯ จากสถาบันการศึกษาที่มากที่สุด คือ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 คน และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน

5. นายกสมาคมฯ ที่มาจากภาคเอกชน คือ นายแสงชัย ไหลวัฒนา ชุดที่ 5 (พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2519) และ อาจารย์ดาวลัด ลีตั้งกั้ง ชุดที่ 7-8 (พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2525)

6. นายกสมาคมฯ ที่มาจากส่วนภูมิภาค คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตร สุวรรณคฤหาสน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดที่ 11 (พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2531)

ที่ทำการสมาคมฯ

ในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ บ้านเลขที่ 2 ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ต่อมาได้ย้ายตามสถานที่ทำงานของนายกสมาคมฯ เช่น ภาควิชาเวชศาสตร์ชั้นสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2523 อาจารย์ดาวลัด ลีตั้งกั้ง นายกสมาคมฯ ในขณะนั้นได้รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิกซื้อที่ดินและตึกแถวสามชั้นครึ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมเนื้อที่ด้านหลังตึก 20 เมตร อยู่บ้านเลขที่ 116/11 หมู่ที่ 6 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ราคารวมทั้งสิ้น 540,000 บาท เพื่อเป็นที่ทำการสมาคมฯ แต่ไม่ได้ย้ายเข้าไปใช้เป็นที่ทำการ เนื่องจากไม่สะดวกในการประสานงาน และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นภาระของสมาคมฯ จึงได้ให้บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและน้ำยาทางเทคนิคการแพทย์เช่า เพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ และได้ใช้สถานที่ทำงานของนายกสมาคมฯ เป็นที่ทำการสมาคมฯ ต่อไป เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตร สุวรรณคฤหาสน์ เป็นนายกสมาคมฯ ใช้คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ทำการสมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร.เวทิน นพนิตย์ และ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ ใช้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นที่ทำการสมาคมฯ นานถึง 16 ปี จากนั้นเมื่อศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ประชญาสิทธิกุล เป็นนายกสมาคมฯ ได้ย้ายที่ทำการสมาคมฯ ไปที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม แล้วย้ายมาที่ อาคารจุฬารัตน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา สานติยานนท์ เป็นนายกสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน

ใน ปีพ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา สานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้แต่งตั้งให้นายนิเวศน์ ประยูรเอียร รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ และนายมณี เตชวิริยะ เป็นคณะกรรมการจัดหาที่ทำการถาวรของสมาคมฯ และได้ดำเนินการสำรวจอาคารสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ทำการถาวรของสมาคมฯ จนกระทั่งวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สมาคมฯ ได้ซื้ออาคารสำนักงาน 7 ชั้น เนื้อที่ 56 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอย 52/1 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวงเงิน 18 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นที่ทำการถาวรของสมาคมฯ และที่จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ในวงเงินประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

สมาคมฯ ในพระอุปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา สานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้มีหนังสือสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ สทพท.นย 118/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงราชเลขาธิการ สำนัก

ราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เพื่อขอให้นำความกราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาคู ขอประทานพระกรุณาทรงรับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระอุปถัมภ์

ราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง มีหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0012.3/8977 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ แจ้งว่าราชเลขาธิการได้นำความกราบทูลทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทแล้ว ทรงรับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระอุปถัมภ์ นับเป็นสิริมงคลต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีและปลื้มใจแก่นักเทคนิคการแพทย์ทั้งหมดเป็นอันดี

ดังนั้นชื่อสมาคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ “สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาคู” “The Association of Medical Technologist of Thailand under the Patronage of HRH Princess Soamsawali”

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข ทะเบียนเลขที่ ส.3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยสมาคมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชน

สาธารณประโยชน์ จากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 หลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมคุณภาพวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยระบบสารสนเทศทางชั้นสูตรสาธารณสุข โครงการแนะนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโครงการสำรวจบุคลากรที่ทำงานในห้องปฏิบัติการชั้นสูตรโรค เป็นต้น

29 มิถุนายน เป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย

องค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อันประกอบด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีไชยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2550 วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ให้กำหนดวันที่ 29 มิถุนายนของ ทุกปีเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย เนื่องจากเป็นวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตามประกาศกฎีกากิจการจัดตั้ง คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 60 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีไชย) ได้ประสานกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ชนิดราคา 10 บาท จำนวน 3 ล้านเหรียญ

เพลง สี และดอกไม้ประจำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ชุดที่ 24 ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำเพลงและคัดเลือก สี และดอกไม้ประจำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ขึ้น โดยในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 สมาคมฯ ได้ประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกันดังนี้

1. เพลงประจำวิชาชีพ คือ เพลงดุริยราชวาที มีความหมายว่า บทเพลงแห่งพระราชา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ สุทธิรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดร้อยกรองระดับชาติหลายรางวัล เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง นายธานินทร์ เคนโพธิ์ เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง และ นายกิติร พลชนะ เป็นผู้เรียบเรียงดนตรี ซึ่งทั้งสองเป็นเจ้าของผลงานบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นเพลงเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของชาวไทย เพลงดุริยราชวาที ขับร้องโดย นักร้องชาย นายธานินทร์ เคนโพธิ์ และ นักร้องหญิง คุณสุชญ์ญญา นรปฏิพัทธ์

2. สีประจำวิชาชีพ คือ สีแดงเลือดนก

3. ดอกไม้ประจำวิชาชีพ คือ ดอกราชวาที

โลโก้ 50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประกวดโลโก้ 50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จาก นายนิเวศน์ ประยูรธีร บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด โดยผู้ชนะเลิศในการประกวดโลโก้ คือ คุณขนาน กิมเทศ ความหมายของโลโก้ 50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย คือ



50 (สีทอง) หมายถึง ครบรอบ 50 ปีของของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย การใช้ตัวเลขอารบิกแสดงถึงความเป็นสากล ลักษณะอักษรแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และปลายเลขศูนย์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของวิชาชีพ

AMTT หมายถึง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย (เป็นชื่อย่อสมาคมฯ เป็นภาษาอังกฤษ)

หยดเลือดสีแดง ข้างในมีกล้องจุลทรรศน์และ ฟลอสก์ หมายถึง ความเป็นวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เครื่องหมาย Infinity (ตรงกลาง) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่องและต่อไปไม่สิ้นสุด

กิจกรรมสำคัญแบ่งตามวัตถุประสงค์ในธรรมนูญสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ข้อที่

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาและรักษาคุณค่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เจริญก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

3. เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพ และข้อที่

4. เพื่อร่วมกันรักษากรรยาแห่งวิชาชีพให้เป็นที่วางใจแก่ประชาชน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเทคนิคการแพทย์ ประจำปี จำนวน 37 ครั้ง

สมาคมฯ จัดประชุมสัมมนาวิชาการเทคนิคการแพทย์ระดับประเทศครั้งแรก ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2520 โดยการริเริ่มของ รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย มีศาสตราจารย์ นายแพทย์ เรือโทยงยุทธ สัจจวานิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน

ในปี พ.ศ. 2532 ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ นายกสมาคมฯ ได้ยกระดับการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ให้เป็นมาตรฐานขึ้น โดยจัดการประชุมในโรงแรมและมีคูหาแสดงสินค้าเป็นระบบสากล สมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการด้วยระบบนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2534 สมาคมฯ จัดประชุมครั้งที่ 15 ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์ เป็นคณบดี ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง 4th ASEAN Conference in Medical Laboratory Technology ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ. 2534 ณ กรุงเทพมหานคร และในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 28 ได้จัดประชุมนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง ในหัวข้อเรื่อง 10th ASEAN Conference in Medical Laboratory Technology ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,179 คน จาก 15 ประเทศ และที่สำคัญในการประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 31 หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์ตามรอยพระยุคลบาท” ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2550 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นปีแรก และเสด็จต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 37

การประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ทั้ง 37 ครั้ง ได้จัดหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ทันสมัย ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ตามแต่ยุคสมัย การนำนวัตกรรมเครื่องมือและน่ายาทางเทคนิคการแพทย์ ไปแสดงยังชุมชนต่างๆ ในภูมิภาค และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เช่น ในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดทำบัตรบาร์โค้ดสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 35 และในปี พ.ศ. 2555 ได้เริ่มการลงทะเบียนออนไลน์ (Online Registration) ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ ในการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 36 นอกจากนี้มีการพัฒนารูปแบบการจัดประชุมเพื่อให้ครอบคลุมความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการประกอบวิชาชีพ และเกิดองค์ความรู้ใหม่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์เป็นการประกอบโรคศิลปะ

การผลักดันให้เทคนิคการแพทย์เป็นการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมีการพูดคุยกันมานาน ได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 5 ที่มีนายแสงชัย ไหลวัฒนา เป็นนายกสมาคมฯ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลประสาท พญาไท

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบที่จะผลักดันการกำหนดให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นการประกอบโรคศิลปะ และได้มีการยกร่างคำจำกัดความวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ และศาสตราจารย์ ดร.มาลัย วรจิตร์

เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 โดยคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 38 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ เป็นนายกสมาคม ชุดที่ 6 โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หมายเลข ทน. 1 และอาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ หมายเลข ทน. 2 ซึ่งผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ทั้ง 2 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาผู้ขอเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์รายต่อมา และทำหน้าที่ในการยกร่างข้อจำกัดและเงื่อนไข ในการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หลังจากนั้น มีนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ หลายท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะในระยะต่อมา จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งรองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสมาคมฯ ชุดที่ 18 และ 19 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

เทคนิคการแพทย์ และกรรมการในคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

ในปี พ.ศ. 2540 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 16 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ ได้เริ่มงานเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีนางวรรณิกา มโนรมณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ นางนัยนา วัฒนศรี และนายสมชัย เจ็ดเสริมอนันต์ เป็นอนุกรรมการในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้มาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 เป็นพื้นฐานหลัก ต่อมาได้มีเสียงสะท้อนจากสมาชิกของสมาคมฯ ในการประชุมวิชาการประจำปี เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2543 เรียกร้องให้มีการจัดทำมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับใหม่ โดยใช้สาระสำคัญของ ISO/FDIS 15189 ฉบับปี ค.ศ. 2000 เป็นหลัก ประกอบด้วยมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปี ค.ศ. 2000 มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ฉบับบูรณาการ พ.ศ. 2543 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ส่งให้สมาชิกของสมาคมฯ และผู้เชี่ยวชาญพิจารณา โดยได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในประเทศไทย จัดทำเป็นมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับปี พ.ศ. 2544 และพัฒนาให้ทันสมัยเป็นฉบับปี พ.ศ. 2547 สำหรับใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จัดตั้งระบบคุณภาพ บำรุงรักษา และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

สภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งได้รับถ่ายโอนภาระงานรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติให้นำมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 มาใช้เป็นมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และให้ดำเนินการโดยสภาเทคนิคการแพทย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้ครอบคลุมครบถ้วน ทันสมัย เป็นฉบับ พ.ศ. 2551 และ ฉบับ พ.ศ. 2555

ในปัจจุบัน มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของไทยได้แพร่หลายและมีการนำไปใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ⁽¹⁾ โดยการสนับสนุนของ Thailand United State Cooperation ที่ได้ขออนุญาตแปลมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และแบบ checklist เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในหลายๆ ประเทศ เช่น กลุ่มประเทศในทวีปอาฟริกา ประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม ฯลฯ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจติดตามภายในเครือข่าย และการประเมินรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้มีห้องปฏิบัติการภายในประเทศที่ได้รับการตรวจประเมิน ในช่วงที่ดำเนินการโดยสมาคมฯ และสภา จำนวน 314 และ 1,240 ครั้ง ตามลำดับ และมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในช่วงดำเนินการโดยสมาคมฯ และสภา จำนวน 18 และ 845 แห่ง ตามลำดับ

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 : สภาเทคนิคการแพทย์⁽²⁾

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสภาเทคนิคการแพทย์ โดยใช้เวลาดำเนินการร่วม 20 ปี ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตร สุวรรณคฤหาสน์ เป็นนายก

สมาคมฯ (ชุดที่ 11) และได้มีการเสนออีกหลายครั้งในสมัยศาสตราจารย์ ดร.เวทิน นพนิตย์ และรองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ ชุดที่ 12-17 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ ได้ร่วมกับสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ปรัชญาสิทธิกุล ประธานสภาคณบดีและคณบดีรวม 7 ท่าน ได้ร่วมกันลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ สทพท นย 51/2541 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ขอให้จัดตั้งสภาเทคนิคการแพทย์ไปพร้อมกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ปรากฏว่าขณะนั้นสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ชะลอเรื่องการจัดตั้งสภาเทคนิคการแพทย์ไว้ก่อน และขอให้ใช้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไปอีกระยะหนึ่ง จนกระทั่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ปรัชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น ได้ประสานงานให้ได้มีโอกาสเข้าพบ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเสนอให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด และก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 นายปรีชา ปิตานนท์ วุฒิสมาชิกจังหวัดจันทบุรี ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดตั้งสภากายภาพบำบัด และสภาเทคนิคการแพทย์ขึ้น โดยตราเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด และพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ

ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544 นางสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพอิสระ จึงนำร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป นับเป็นก้าวแรกของการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ และได้ดำเนินการต่อไปอีกหลายขั้นตอน จนกระทั่งมีการประกาศใช้ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 65 ก หน้า 33-51 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันนับถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว จำนวน 13,584 คน

การกำหนดสายงานเทคนิคการแพทย์ในส่วนราชการ และเป็นวิชาชีพเฉพาะ

รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 14-15 ได้เสนอและประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อให้เกิดสายงานเทคนิคการแพทย์ในส่วนราชการ โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากนางลาวลย์ ไบหยก พี่สาวของ นางสาวพันธุริรัมย์ ไบหยก นักเทคนิคการแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง ที่ได้กรุณาประสานผ่าน ดร.วุฒิชัย มากศิริ ไปยัง ดร.วิลาศ สิงหวิสัย เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในขณะนั้น จนกระทั่งสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์ ระดับ 6-350 ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะของนักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-9 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และได้ทำหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ซึ่งหลายหน่วยงานได้

นำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นผลให้นักเทคนิคการแพทย์ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ได้สิทธิในเรื่องเงินประจำตำแหน่งสาขาวิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ที่ได้กำหนดเพิ่มเติมตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

การกำหนดเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพขาดแคลน

ในปี พ.ศ. 2538 ทบวงมหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสมาคมฯ ชุดที่ 15 เป็นกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเพิ่มการผลิตบัณฑิตสาขาเวชศาสตร์ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนตามข้อเสนอแนะของสมาคมฯ และข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยของนายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาติกุล ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเร่งรัดการผลิต โดยให้ทุนการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก และสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อเร่งการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ให้ทุกมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยที่มีแผนการจัดตั้งคณะที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อันได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งก็ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ในระดับปริญญาเอกด้วย

การเพิ่มความรู้และประสบการณ์อาจารย์เทคนิคการแพทย์

สมาคมฯ ได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์เทคนิคการแพทย์ จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพสำหรับอาจารย์เทคนิคการแพทย์” เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2555

งานวิเทศสัมพันธ์

สมาคมฯ มีกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เอเชีย แอฟริกา และอเมริกา ในกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยผ่านองค์กรวิชาชีพ เช่น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียนหรือแห่งเอเชีย หรือในนามของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้เป็นวิทยากรในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์ของประเทศกัมพูชา การจัดตั้ง African Society for Laboratory Medicine และการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในระดับชาติ

สมาคมฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดจากคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนบริษัทและผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เรื่อง “เทคนิคการแพทย์กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญให้เป็น Advisory Board ของ International Certification Global Committee ของ American Association of Clinical Pathologists (ASCP) และประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ ASCPi และได้แต่งตั้ง Advisory Board ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ เป็นประธาน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปาลณี อัมรานนท์ นางสาวศิริรัตน์ ต้นสกุล และ อาจารย์พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นกรรมการ ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจากอาจารย์พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นนายไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานตามตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมแก่สมาชิกในการประชุมนานาชาติ ASEAN Conference of Clinical Laboratory Scientists และ Congress of Asia Association of Medical Laboratory Scientists ณ ประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับ AAMLS (Asia Association of Medical Laboratory Scientists) และ JAMT (Japan Association of Medical Technologists) จัดทำการควบคุมคุณภาพด้านโลหิตวิทยา จุลชีววิทยา และการตรวจตะกอนปัสสาวะโดยการส่งรูปภาพ (Photo Survey Program)

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียน (AAMLT)/ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งเอเชีย (AAMLS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรวง ชวนิชย์ นายกสมาคมฯ ชุดที่ 10 ได้เป็นผู้แทนนักเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนนักเทคนิคการแพทย์จากกลุ่มประเทศอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2528 โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ก่อตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียน (ASEAN Association of Medical Laboratory Technologists หรือ AAMLT) ขึ้นเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ไปสู่ระดับสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรวง ชวนิชย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และรองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นเลขาธิการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1991 - ค.ศ. 1993

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท มกรแก้วเกตุร ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นอาเซียน ประจำปี ค.ศ. 1995 (AAMLT Outstanding Award 1995) ในการประชุม 6th ASEAN Conference in Medical Laboratory Technology ณ เมือง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นอาเซียน ประจำปี ค.ศ. 1997 (ASEAN Outstanding Medical Laboratory Technologist Award) ในการประชุม 7th ASEAN Conference in Medical Technology ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ชุดที่ 21 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย (ASEAN Association of Medical Laboratory Technologists หรือ AAMLT) ในปี ค.ศ. 2006-ค.ศ. 2008

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ชุดที่ 22 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งเอเชีย (Asia Association of Medical Laboratory Scientists หรือ AAMLS) ในปี ค.ศ. 2009-ค.ศ. 2013

ความร่วมมือของสมาคมฯ กับหน่วยงานภาครัฐ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทางเทคนิคการแพทย์ และได้ให้ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ ในการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัดทำเกณฑ์และจัดหมวดหมู่ชุดน้ำยาและเครื่องมือแพทย์ที่ใช้วินิจฉัยภายนอกร่างกาย พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2544⁽³⁾ และโครงการสำรวจและประเมินคุณภาพชุดน้ำยาตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (anti-HCV)⁽⁴⁾ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล เป็นหัวหน้าคณะวิจัยในนามสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โครงการจัดการบรรยายอบรมเรื่อง “เทคนิคการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจจากผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี พร้อมกับการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีละ 4 จังหวัด อย่างต่อเนื่องหลายปี

นอกจากนี้กรรมการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนวิชาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน

สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน สมาคม ชมรม ในการจัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ อาทิ ร่วมกับ บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเรื่อง “การบริหารคุณภาพระบบ Point-of-care-testing” ในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับ บริษัทแอ็บบอด แลบบอราทอรีส

ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเรื่อง “Pitfalls in HIV and Hepatitis Testing” ร่วมกับบริษัทไบโอเรด จำกัด จัดอบรมเรื่อง “Improving Analytical Quality Management” นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสมาคมการค้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand lab อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ถึงปัจจุบัน

การมอบเงินช่วยเหลือสภาเทคนิคการแพทย์

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์หลักที่ได้ผลักดันให้มีการก่อตั้งสภาเทคนิคการแพทย์จนสำเร็จในปี พ.ศ. 2547 และเพื่อให้สภาเทคนิคการแพทย์สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญประจำปีของสมาคม ได้สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นแก่สภาเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2547 จำนวน 1 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2 ล้านบาท

สมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่สภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการระบบการศึกษาต่อเนื่องของนักเทคนิคการแพทย์ (CMTE) ในปี พ.ศ. 2550 จำนวน 541,000 บาท และในปี พ.ศ. 2551 จำนวน 711,000 บาท (โครงการระยะเวลา 3 ปี)

สมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่สภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบที่ทำการถาวรของสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2553 จำนวน 667,875 บาท

สมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่สภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 200,000 บาท

การมอบเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วิกุล วีรานุกต์ดี

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล นายกสมาคมฯ ชุดที่ 20 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ ได้มอบเงินทุนเริ่มต้นจำนวน 1 ล้านบาท ในการจัดตั้งมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วิกุล วีรานุกต์ดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างผลงานดีเด่นสาขาเทคนิคการแพทย์ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ที่มีความประพฤติดี มีผลงานเป็นแบบอย่าง หรือผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ และดำเนินการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์ข้อที่

2. เพื่อสมานสามัคคี เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ที่มีวิชาชีพร่วมกัน และข้อที่

7. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก มีการจัดกิจกรรมดังนี้

รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ/ผู้ส่งเสริมวิชาชีพ

ในปี พ.ศ. 2531 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ นายกสมาคมฯ ชุดที่ 12 ได้ริเริ่มมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ และผู้ส่งเสริมวิชาชีพให้แก่ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ และอื่นๆ เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 55 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 29 คน ซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ 27 คน อาจารย์ 22 คน แพทย์ 2 คน และผู้ประกอบการภาคเอกชน 4 คน และเป็นที่ยินดีอย่าง

ยิ่งสำหรับผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้เข้าเฝ้ารับพระทานโล่เชิดชูเกียรติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ข้อที่

4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ข่าวสาร และความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสมาคมฯ ชุดที่ 15 ได้ร่วมกับบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ทุนละ 200,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ผู้เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 156 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,200,000 บาท ในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่สำเร็จออกไปรับใช้สังคมในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชนแล้วจำนวน 112 คน

โครงการป้องกันเชื้อโรคด้วยการล้างมือ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสมาคมฯ ชุดที่ 15 ได้ร่วมกับ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการป้องกันเชื้อโรคด้วยการล้างมือใน

โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และส่งเสริมการป้องกันโรคในเยาวชน รวม 7 ปี มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 6 แสนคน

ชื่อสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โฆษณาแพร่ภาพออกอากาศ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อสมาคมฯ ไปใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาสปูเซฟการ์ดเรื่อง “สมาคม” ความยาว 30 วินาที และได้ออกอากาศตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์

วารสารเทคนิคการแพทย์/จุลสารเทคนิคการแพทย์

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ข่าวสาร และความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจในรูปแบบต่าง ๆ เริ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ได้จัดทำข่าวสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ มีนายวิเชียรชัย เอื้อโอภิวิทย์ชัย เป็นบรรณาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสารในฉบับเดียวกันซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น เทคนิคการแพทย์สาร มีอาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ เป็นบรรณาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้งานวิจัยทางวิชาการ และจุลสารเทคนิคการแพทย์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทั่วไปทางเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำศูนย์ข่าววิชาการโดยรองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร ซึ่งได้รวบรวมเฉพาะบทความบทความวิชาการจากวารสารต่างประเทศเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสรับทราบ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยสมาชิกที่สนใจสามารถขอรับบทความฉบับเต็มได้

ในปี พ.ศ. 2529 ศาสตราจารย์พรทิพย์ โล่ห์เลขา บรรณธิการวารสารฯ ได้พัฒนาเทคนิคการแพทย์สาร เป็นวารสารเทคนิคการแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์กุลณรี สิริสาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ถิ่นชะชัย นางสาวทัศนีย์ สกุดคำรงค์พาณิชย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิษญ์ เป็น บรรณธิการตามลำดับ และได้พัฒนาวารสารเทคนิคการแพทย์จนได้รับเข้าอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร (ศูนย์ TCI) ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาวารสารเทคนิคการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ จึงได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นบรรณธิการจัดตั้งสำนักงานวารสารฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำ คือ นางรณพร ประสงค์สุข เป็นผู้จัดการวารสารฯ คนแรก และได้พัฒนาเป็นวารสารออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://www.jmt-amtt.com> ตั้งแต่วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 มีกำหนดการออกปีละ 3 เล่ม เล่มล่าสุดคือวารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

จุดสารเทคนิคการแพทย์ซึ่งจัดทำโดย กรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทั่วไปให้แก่สมาชิกได้มีการพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเรียกจุดสารแตกต่างกัน เช่น จุดสารเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ จุดสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย มีบรรณธิการอาทิ รองศาสตราจารย์เทียนชัย ไชยเศรษฐ์ พันเอก (พิเศษ) ชะเลง ฉายวิโรจน์ นายภาคภูมิ เดชหัสติน อาจารย์พรสุรี พงษ์สุชาติ นางสาวศิริรัตน์ ต้นสกุล และ นายไพบุลย์ รัตนชัยพรพันธ์ จุดสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดออกทุก 3 เดือน ฉบับที่ 27 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นฉบับ

ล่าสุด และมีการจัดสร้างเว็บไซต์ที่น่าสนใจของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย www.amtt.org เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในการรวบรวมเสาะหาข่าวสารสารระมานำเสนอในแง่มุมต่างๆ

โปสเตอร์และสมุดภาพอ้างอิงทางเทคนิคการแพทย์

สมาคมฯ ได้จัดทำโปสเตอร์ภาพอ้างอิงทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว ตะกอนปัสสาวะ ไข่มเยื่อ และอื่นๆ โดยทุนสนับสนุนจากองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข แจกจ่ายไปยังห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์สไลด์ในการจัดทำจากศาสตราจารย์ ประยงค์ ระดมยศ และ อาจารย์อัมพารัตน์ ร่มไทรย์ โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนชัย ไชยเศรษฐ์ เป็นผู้ดำเนินการ

สมาคมฯ ได้จัดทำโปสเตอร์ภาพอ้างอิงชุดที่สอง ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดและตะกอนปัสสาวะ โดยมี รองศาสตราจารย์ณฤดี โภไคสุวรรณย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ เป็นผู้ดำเนินการ

สมาคมฯ ได้จัดทำสมุดภาพอ้างอิงทางเทคนิคการแพทย์ เล่ม 1 (Reference Atlas in Medical Technology Volume 1) เกี่ยวกับงานด้านโลหิตวิทยา ปัสสาวะ แบคทีเรีย และพยาธิ โดยมีนางสุจิตรา มานะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพเกษม แสสนยานุสิน และอาจารย์พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นบรรณธิการ จำนวน 2,000 เล่ม และได้จัดทำสมุดภาพทางเทคนิคการแพทย์ เล่ม 2 (Atlas in Medical Technology Volume 2) ประกอบด้วยภาพจากตัวอย่างตรวจที่หาได้ยากทางด้านโลหิตวิทยา ปัสสาวะ

แบบที่เรียและพยาธิ โดยมี นางสุจิตรา มานะกุล เป็นบรรณาธิการ จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายแก่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ทุกแห่ง

วัตถุประสงค์ข้อที่

6. **เพื่อร่วมพัฒนาสาธารณสุขประโยชน์** มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

เนื่องในวาระที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยได้ดำเนินการมาครบ 40 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้บริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าพร้อมกัน 11 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา และในโอกาสครบรอบ 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยและ นักเทคนิคการแพทย์ในภูมิภาคต่าง ๆ 9 แห่งทั่วประเทศและที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการตรวจเลือดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และแจกหนังสือ “เทคนิคการแพทย์กับสุขภาพของประชาชน” จำนวน 10,000 เล่ม มีการแนะนำวิชาชีพให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและแนะนำการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบหลักพร้อมทั้งได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง

ของกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550

การร่วมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ปี พ.ศ. 2551 จำนวน 200,000 บาท ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 400,000 บาท ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 500,000 บาท และปี พ.ศ. 2554 จำนวน 500,000 บาท และถวายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 500,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2554 สมาคมฯ ได้รับบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในภาคใต้ผ่านกองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย บริจาคเงิน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและสิ้นนามิประเทศญี่ปุ่น ผ่านโครงการอาหารโลก และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายนทุกปี มีการบำเพ็ญกุศลให้นักเทคนิคการแพทย์และผู้มีอุปการคุณต่อวิชาชีพที่ล่วงลับไปแล้ว โดยถวายสังฆทาน จัดทำยามและตาลปัตรที่มีสัญลักษณ์สมาคมถวายพระสงฆ์ และบริจาคเงินให้แก่วัดที่ไปทำพิธีตามจังหวัดต่าง ๆ ในนามสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมทำบุญอีกด้วย นอกจากนี้สมาคมฯ ได้รับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิธรรมประชนานาล วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ในปี พ.ศ. 2552 จำนวน 50,000 บาท และในปี พ.ศ. 2555 จำนวน 50,000 บาท

ผลการดำเนินการต่างๆในรอบ 50 ปี ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย จนพัฒนามาถึงวันนี้ได้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในบทความนี้ รวมทั้งอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงหรืออาจจะตกหล่นไป ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันทำให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เจริญก้าวหน้าและเจริญต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยคนรุ่นใหม่ด้วยความร่วมมืออย่างดีกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทางเทคนิคการแพทย์ที่มีอยู่ และที่จะเกิดขึ้นใหม่ หรือองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ ที่ร่วมมือเป็นพันธมิตรพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศและในโลก อย่างไรก็ตามหากผู้อ่านพบว่ามีข้อความใดที่อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ผู้เขียนยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ มาแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อจัดทำเป็นหนังสือที่มีเอกสารหลักฐานและรูปภาพอ้างอิงอย่างถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1. Wattanasri N, Manorama W, Viriyayudhakorn S. Laboratory Accreditation in Thailand: A Systemic Approach. *Am J Clin Pathol* 2010; 134: 534-40.
2. Viriyayudhakorn S. The Medical Technology Profession Act B.E 2547: Medical Technology Council. *J Med Tech Assoc Thailand* 2005; 33: 990-1004 (in Thai)
3. Louisirirochanakul S, Viriyayudhakorn S, Pidetcha P. *et al.* Identification and classification of in-vitro diagnostic medical devices (2000-2001). *J Med Tech Assoc Thailand* 2002; 30 (suppl.) S1-S67. (in Thai)
4. Louisirirochanakul S, Thakunsomboon S, Viriyayudhakorn S. *et al.* The evaluation of the performance of HBsAg and anti-HCV diagnostic test kits in Thailand 2003; 31 (suppl.) 1-34. (in Thai)